

[ย อ ย ข ำ ว ข ำ ว ย อ ย]

กฤตีกาณ

■ เปิดชิง เลขาฯ ศอ.บต. คนใหม่

ชายแดนภาคใต้- เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2554 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่าทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้โอนนายภานุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. คนเดิมนั้น ให้มาดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำและได้แต่งตั้ง พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ศอ.บต แทน

โดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ได้รับตำแหน่งเลขาธิการ ศอ.บต. คนใหม่นั้นเป็นข้าราชการพลเรือน ระดับ 11 เทียบเท่าปลัดกระทรวง อดีตเป็นข้าราชการตำรวจ จบจากโรงเรียนนายร้อยสามพราน มีผลงานโดดเด่นด้านการสืบสวนปราบปราม เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้กำกับการ 2 กองปราบ (ผกก.2 ป.) และขึ้นไปเป็นรองผู้บังคับการกองปราบ ก่อนโอนย้ายไปสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กระทรวงยุติธรรม และขึ้นดำรงตำแหน่งอธิบดีดีเอสไอ ตามมาด้วยรองปลัดกระทรวงยุติธรรม/ นสพ.สมาร์ทนิวส์ พ.ย. 54

■ นครศรีฯ เตรียมพร้อม เข้าสู่อาเซียน

นครศรีธรรมราช- นายทรงพล สวาสดิ์ รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช เผย ถึง การ ประ ชุม สัม ม น า “นครศรีธรรมราชกับการเตรียม

ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เอกชน นักธุรกิจ และสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายการเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน เพื่อนำองค์ความรู้ไปขยายผลให้กับประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ด้านความพร้อมและความเข้าใจในภาวะการแข่งขันในกลุ่มประเทศอาเซียนนั้น ชาว นครศรีธรรมราชต้องมีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีที่สำคัญของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน เพื่อนำไปสู่โอกาสการลงทุนและการค้าในประชาคมอาเซียน โดยมีเป้าหมายในการจัดตั้งภายในปี 2558 มีสาระสำคัญได้แก่ การตลาด และฐานการผลิตเดียวกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และตลาดฝีมือแรงงานอย่างเสรี ตลอดจนมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากยิ่งขึ้น/ นสพ.ไทยรัฐ 11 ม.ค. 55

■ สรุปยอดสถิติความรุนแรง 8 ปีไฟใต้

ชายแดนใต้-ครบรอบ 8 ปี เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อำเภอของจังหวัดสงขลา ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ปล้นปืนและฆ่าทหารจากกองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บ้านปีเหล็ก ใต้ ต.มะรือโอบอก อ.เจาะไอร้อง

จ.นราธิวาส ซึ่งจำแนกสถิติความรุนแรงและความสูญเสีย รวมถึงงบประมาณได้ดังนี้

สถิติความรุนแรงตลอดเหตุการณ์ไฟใต้เกิดขึ้น 12,604 ครั้ง โดยแยกเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทั้งหมด 8,094 เฉลี่ยวันละ 2.77 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์ยิง 6,834 ครั้ง วางระเบิด 2,265 ครั้ง เหตุลอบวางเพลิง 1,489 ครั้ง และเหตุการณ์ความรุนแรงอื่นๆ เช่น ทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่และประชาชน ฆ่าตัดคอ ปล้น ประทุ้วง ก่อแ้วและจับตัวประกัน รวมทั้งสิ้น 2,016 ครั้ง

ด้านความสูญเสียต่อชีวิตและบาดเจ็บแบ่งได้ดังนี้ ประชาชนทั่วไปเสียชีวิตทั้งหมด 4,215 ราย บาดเจ็บ 5,855 ราย ทหาร 351 นาย บาดเจ็บ 1,712 นาย เจ้าหน้าที่ตำรวจ เสียชีวิต 280 นาย บาดเจ็บ 1,712 นาย ด้านครูและบุคลากรการศึกษา เสียชีวิตทั้งสิ้น 148 ราย บาดเจ็บ 144 ราย พระสงฆ์เสียชีวิต 7 รูป บาดเจ็บ 23 รูป ในส่วนของคนร้าย เสียชีวิต 242 ราย บาดเจ็บ 34 ราย โดยแยกผู้เสียชีวิตทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 5,243 ราย และแยกผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น 8,941 ราย ทั้งนี้ในส่วนเฉพาะอาวุธปืนที่ถูกปล้นตลอดระยะเวลาในเหตุการณ์ความไม่สงบ รวมทั้งสิ้น 1,629 กระบอก แยกจากปืนที่ถูกปล้นที่ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 413 กระบอก และจากฐานพระองค์ดำ อีก 65 กระบอก โดยที่หน่วยงานความมั่นคงสามารถ



ติดตามเอาคืนได้เพียง 484 กระบอกร ส่วนจากฐานพระองค์ดำ ตามยึดคืนได้คืน 3 กระบอกร ได้แก่ ปิ่นเอม 16 จำนวน 2 กระบอกร และอุชี่ 1 กระบอกร

ด้านงบประมาณที่ทุ่มลงไปในแต่ละปี เพื่อแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบ จำแนกได้ดังต่อไปนี้ ปี 2547 จำนวน 13,450 ล้านบาท ปี 2548 จำนวน 13,674 ล้านบาท ปี 2549 จำนวน 14,207 ล้านบาท ปี 2550 จำนวน 17,526 ล้านบาท ปี 2551 จำนวน 22,988 ล้านบาท ปี 2552 จำนวน 27,547 ล้านบาท ปี 2553 จำนวน 16,102 ล้านบาท ปี 2554 จำนวน 19,102 ล้านบาท ขณะที่งบประมาณในปี 2555 จากการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ได้ปรับลดอยู่ที่ 16,277 ล้านบาท/นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 4 ม.ค. 55

■ พังงา เร่งพัฒนาเขานางหงส์ เป็นแหล่งท่องเที่ยว

พังงา-นายธำรง เจริญกุล ผวจ.พังงา เผยว่า ขณะนี้การก่อสร้างศูนย์ศึกษาธรรมชาติและป้องกันการบุกรุกทำลายธรรมชาติเขานางหงส์ มีความก้าวหน้าไปมาก และได้เร่งดำเนินการสร้างเพื่อให้แล้วเสร็จในเดือนมีนาคมก่อนจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม เนื่องจากเป็นแหล่งจุดชมธรรมชาติที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของพังงา เดิมเป็นเส้นทางสัญจรระหว่างกระบี่ ภูเก็ต และเส้นทางเข้าพังงา แต่ไม่เป็นที่นิยมในการเดินทาง จากเส้นทางดังกล่าว ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวขึ้นไปชมทิวทัศน์บนหอคมวิว

และยังสามารถเข้าไปกราบไหว้ศาลเจ้าแม่นางหงส์ ขณะเดียวกันทางจังหวัดได้สร้างห้องน้ำ ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ไว้ใช้ด้วย

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาครั้งนี้จะช่วยป้องกันการบุกรุกแผ้วถางป่าที่อยู่รอบบริเวณเขานางหงส์ เพราะจะได้มีการจัดตั้งป้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่อพปร. ในพื้นที่นั้นด้วย /ไทยรัฐ 18 ม.ค. 55

■ ผวจ.สงขลาจับมือกับนักวิชาการ,สื่อมวลชนบุกตรวจสอบโรงไฟฟ้าจะนะ

สงขลา-นายกฤษฎา บุญราช ผวจ.สงขลา ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงงานไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา ได้รายงานการตรวจสอบของคณะทำงานติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปี 2554 ระหว่างเดือนก.ค.-ธ.ค.พบว่า ก๊าซที่เป็นมลพิษและฝุ่นละอองที่ปล่อยจากโรงงานและโดยรอบ ยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดหรือคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ด้านเสียงนั้นพบว่าระดับเสียงยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ในส่วนของคุณภาพน้ำ ได้ทำการตรวจสอบเปรียบเทียบกับก่อนสูบน้ำเข้าโรงงานไฟฟ้าและจุดปล่อยน้ำทิ้ง คุณภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่พบข้อบ่งชี้ให้เห็นว่าน้ำจากโรงงานจะทำให้เกิดการสูญเสียพันธุ์สัตว์น้ำ

อย่างไรก็ตามเพื่อให้ชุมชนได้รับทราบถึงข้อมูลที่เข้าใจตรงกันและชัดเจน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้สั่งการให้ทางโรงไฟฟ้าจะนะนำประชาชนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าจะนะ นักวิชาการ ผู้นำท้องถิ่น และสื่อมวลชนเข้าไปดูและตรวจสอบหาข้อมูลความชัดเจนในโรงไฟฟ้าจะนะอีกครั้ง ตลอดจนการชี้แจงข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้นำท้องถิ่นในอำเภอจะนะให้รับรู้ทั่วกันด้วย/โพกัสภาคใต้ ออนไลน์ 25 ธ.ค. 54

■ ตรุษจีนปีตตานีศึกคัก รัฐสั่งหยุดราชการ

นายประยูรเดช คณานุรักษ์ ประธานมูลนิธิเทพปุษยเนี่ยสถานปัตตานีหรือศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเปิดเผยว่า ทางศาลเจ้าได้จัดกิจกรรมเคาท์ดาวในปีใหม่จีนให้กับประชาชนที่นิยมมาสักการะขอพรช่วงกลางคืน โดยเฉพาะหลังเที่ยงคืนที่มีความเชื่อว่าเป็นเวลาสิริมงคลวันปีใหม่จีนซึ่งกิจกรรมก็มีการแสดงมโหรีจีนและการเชิดสิงโต เพื่อสร้างสีสันแก่ผู้ที่มาร่วมงาน รวมทั้งมีการจุดพลุเคาท์ดาวหลังเที่ยงคืนอีกด้วย

สำหรับบรรยากาศที่ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปีนี้ มีประชาชนเดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คักคักมากกว่าหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา ทั้งชาวปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียง เนื่องมาจากการที่รัฐบาลประกาศให้วันตรุษจีนเป็นวันหยุดราชการในพื้นที่ประกอบกับปีนี้เป็นปีมังกรทอง ซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนถือว่าเป็นปีมงคล/ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 22 ม.ค. 55 (5)